

ระวังเบอร์โทรร้อยสายต่อวัน

ทำเนียบรัฐบาล • เช็กบิลเบอร์ ต้องสงสัย ระวังทันทีกรณีมี ประวัติการโทร.มากกว่า 100 สาย ต่อวัน ครอบครองซิมมากกว่า 50 หมายเลข แก้ปัญหา “แก๊งคอล เซ็นเตอร์”

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีดีอีเอสได้รับแจ้งปัญหาจากประชาชนกว่า 80,000 สาย

จึงได้กำหนดแนวทางการทำงาน ร่วมกับศูนย์ AOC สายด่วน 1441 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กสทช. และผู้ให้บริการเครือข่าย โทรศัพท์ ตรวจสอบฐานข้อมูล ที่มีอยู่ทุกสัปดาห์ ทำให้พบว่า มีหมายเลขที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับการทำความผิดอาชญากรรมออนไลน์ จำนวนมากกว่า 10,000 หมายเลข

ทางศูนย์ AOC จึงได้อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ระวังการให้บริการ

หมายเลขดังกล่าว พร้อมกับออกมาตรการให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ใช้บริการ การกระทำผิด กรณีที่พบว่าผู้ใช้โทรศัพท์มีประวัติการติดต่อมากกว่า 100 สายต่อวัน หรือครอบครองซิมมากกว่า 50 หมายเลข เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการระงับใช้บริการ หมายเลขนั้นในทันที โดยผู้ที่ เป็นเจ้าของหมายเลขจะต้องมาแสดงตนชี้แจงรายละเอียดต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมกับเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลา 15 วัน.

รัฐสั่งปราบ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ปิดเบอร์โทร.เกิน 100 ครั้งต่อวัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.66 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ร่วมกันแถลงข่าวมาตรการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

โดยนายภูมิธรรมกล่าวว่า ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกหลวงออนไลน์ถือเป็นภัยร้ายแรงมาก เพราะประชาชนถูกหลอกและถูกโกงจากภัยออนไลน์ บางคนถูกหลอกจนเงินหมดในบัญชี แบบหมดเนื้อหมดตัว ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันหามาตรการป้องกันช่วยเหลือประชาชน มิให้ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์

นายประเสริฐกล่าวว่า จากการตรวจสอบในช่วง 9-11 ธ.ค.66 พบมีหมายเลขโทรศัพท์ที่โทร.ออกมากกว่า 100 ครั้งขึ้นไป ถือเป็นเรื่องผิดปกติกว่า 12,500 เลขหมาย และต้องสงสัยเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จึงให้สำนักงาน กสทช.แจ้งค่ามือถือระงับสัญญาณทันที หากต้องการใช้หมายเลขดังกล่าวจะต้องมายืนยันตัวตนที่ศูนย์บริการลูกค้าและได้สั่งการให้ค่ายมือถือไปตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาที่ครอบครองซิมมือถือเกิน 50 ซิมขึ้นไป จะต้องมารายงานตัว.

นายกษัตริย์ดำนแก๊งคอลรัยระดับชาติ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) แถลงแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เน้นย้ำให้จัดการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นภัยระดับชาติ โดยดีอีเอส จะมีมาตรการในการดำเนินการเรื่องนี้

นายประเสริฐกล่าวว่า ข้อมูลผู้ที่ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ จากการตั้งศูนย์ AOC 1441 มีประมาณ 80,000 สาย ในหนึ่งเดือน จึงต้องมีมาตรการที่เข้มข้น หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดำรวจ ค้นหาผู้ต้องสงสัยที่เข้าข่าย ต้มตุ๋น หลอกหลวง ฟุ้งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่มีการโทรออกมากผิดปกติ 100 ครั้งต่อวัน ในช่วงเดือนธันวาคม เป็นเครือข่าย AIS 3,927 สาย, โทร 4,339 สาย ขณะนี้ได้บูรณาการทำงาน เพื่อแก้ปัญหา 3 ด้าน ดังนี้ 1.AOC ตรวจพบเบอร์ต้องสงสัย เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของคอลเซ็นเตอร์ จะส่งไปที่เครือข่ายมือถือ เพื่อระงับเบอร์ดังกล่าว 2.มีคำสั่งให้ผู้บริการเครือข่ายมือถือ ตรวจสอบและขยายผลจากเบอร์ที่พบ ทำความผิดตอนแรกที่โทรเกิน 100 สาย เชื่อม

โยงไปเบอร์อื่นอีกหรือไม่ หากพบทำผิดให้ตรวจสอบและระงับทันที และติดต่อไปที่ผู้ใช้เบอร์ดังกล่าวมาแสดงตนพร้อม แสดงหลักฐานการใช้บริการ หากไม่มายืนยันตัวตนใน 7 วัน หรือมายืนยันแต่ไม่สามารถชี้แจงเหตุผลได้ ให้แจ้งที่ AOC เพื่อตรวจสอบ และให้ผู้ให้บริการเครือข่ายแจ้งให้เครือข่ายอื่นรับทราบเพื่อตรวจสอบด้วย 3.ให้ผู้บริการเครือข่ายมือถือรายงานความคืบหน้าให้ AOC รับทราบรายเดือน หรือตามความเหมาะสม เวลานี้ให้รายงานผู้ที่มีมากกว่า 6 เบอร์ และโทรเกินวันละ 100 สาย ซึ่งผู้ที่มีมากกว่า 6 เบอร์ต้องมารายงานตัวให้ AOC รับทราบ

ผู้สื่อข่าวถามว่า รัฐบาลจะมีมาตรการตรวจสอบข้อมูลที่รั่วไหล ผ่านทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้อย่างไร นายประเสริฐกล่าวว่า มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา หากหน่วยงานใดมีข้อสงสัยว่าข้อมูลจะถูกแยก ให้ส่งเรื่องมาที่คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบได้ ที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกับตำรวจ เครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และได้มีการตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ไปแล้วกว่า 5,000 แห่ง จาก 9,000 และยังเรียกประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้อง และภาคเอกชนที่มีฐานข้อมูลประชาชนเช่น บริษัทประกันภัย มาทำความเข้าใจ พร้อมกับรักษาข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย เพื่อขยายผลความร่วมมือ



เรียงหน้าชน ☆ ต่อจากหน้า 13

ฟุตบอลเอเชียนคัพ 2023

ฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ทั้งที่ใกล้จะถึงการแข่งขันอยู่แล้ว โดยเอเชียนคัพครั้งนี้ได้ขยับมาจัดระหว่างวันที่ 12 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประเทศกาตาร์ เท่ากับว่าจากนี้ไปเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึงเดือน

โดยฟุตบอลเอเชียนคัพครั้งนี้ทีมชาติไทยถูกจับให้อยู่ในกลุ่มเอฟ ร่วมกับซาอุดีอาระเบีย ทีมอันดับ 56 ของโลก, คีร์กีซสถาน ทีมอันดับ 98 ของโลก และโอมาน ทีมอันดับ 74 ของโลก ซึ่งนัดแรกของ “ช้างศึก” ทีมชาติไทยของเราจะพบกับคีร์กีซสถาน ในวันที่ 16 มกราคม

ต้องไม่ลืมว่า ฟุตบอลเอเชียนคัพนั้น ไม่ได้เป็น 1 ใน 7 รายการกีฬาที่อยู่ในกฎ Must Have ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นั้นหมายถึงภาครัฐลงมายุ่งเกี่ยวไม่ได้ เป็นเรื่องของเอกชนจะ

ไปว่ากันเอง

รวมทั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ก็เป็นเพียงผู้ประสานกับเอเอฟซี และบริษัทผู้ดูแลลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชน์ของเอเอฟซี ซึ่งก็คือ “เอเชีย ฟุตบอลกรุ๊ป” ของประเทศกาตาร์ เท่านั้น

เมื่อครั้งฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 2022 ก็เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ แต่ตอนนั้นได้ฮีโร่ “กองสลากพลัส” เข้ามาทุ่มซื้อลิขสิทธิ์และถ่ายทอดสดให้แฟนบอลไทยทั่วประเทศได้ชมกันมาแล้ว

แต่ครั้งนี้เอเชียนคัพเกมที่ใหญ่กว่าแต่โอกาสของทีมไทยน้อยกว่าเยอะ จะมีใครเป็น “ฮีโร่” เข้ามาช่วย เวลานั้นสั้นเหลือเกิน

ยุคนี้ไม่มี “ลุง” เสียด้วย มีใครแอบคิดถึงหรือเปล่า!

ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาอุ้ม หรือในที่สุดกลายเป็นคนไทยอดดูอย่างเป็นทางการ ต้องไปแสวงหาช่องทางอื่นตามศักยภาพของแต่ละคนก็ตาม

เพียงแค่ปรากฏเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนั้นก็บ่งบอกได้แล้ว และเป็นการชี้ชัดเป็นเรื่องจบ ไม่มีบวกไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนภาพถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนี้ ตอกย้ำถึงสไตล์การดูถ่ายทอดสดที่เปลี่ยนไป รวมถึงการเสื่อมค่าของเกมฟุตบอลชาติไทยที่ไม่สามารถนำไปสร้างมูลค่าได้มากพอ

เอกชนเองก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับฟุตบอลและแฟนบอล ความ “อยากดู” อย่างเดียว ไม่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ

ที่สำคัญ ทีมฟุตบอลชาติไทยเองก็ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเหมือนแต่ก่อนแน่นอนย่อมเกี่ยวพันกับศักยภาพภาพลักษณ์และความคาดหวังต่อทีมโดยรวม

ไม่ว่าบรรดาแกนคิดเจตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลทั้งหลายจะมีแนวทางกับเรื่องในลักษณะนี้เช่นไร

สภาพอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนบอลไทยไม่เหมือนเดิม...

“เบียดหาย”